

จรรยาบรรณวิชาชีพและ ประกาศ กฎกระทรวง ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์แผนไทย

1. ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2557ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าไร

13 ตุลาคม 2557

2. ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2557 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคือวันที่เท่าไร

14 ตุลาคม 2557

3. กล่าวถึง หมวด ๑ หลักทั่วไป เกี่ยวกับ ผู้ประกอบวิชาชีพ ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ไม่เสพของมีนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่

4. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจะทำการทดลองในมนุษย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกทดลอง เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร

คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรม การทำวิจัยในมนุษย์

5. ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย กล่าวถึงหมวด 7 เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสถานที่ทำการประกอบวิชาชีพ ต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับสถานที่ทำการประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายใด

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายว่าด้วยยา

6. คณะกรรมการที่สถาบันองค์กรหรือหน่วยงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ ชื่อเต็มว่าอะไร

คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมการทาวิจัยในมนุษย์

7. นายรักดี การแพทย์ นำเสนอแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการศึกษาของมวลชนในงานมหกรรมแพทย์แผนไทยการกระทำของนายรักดี การแพทย์ผิดจรรยาบรรณหรือไม่

ไม่ผิด เพราะผู้ประกอบการวิชาชีพได้รับการยกเว้น

8. ประกอบวิชาชีพสามารถแสดงข้อความเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตนที่สถานที่ทำการประกอบวิชาชีพได้เพียงข้อความเฉพาะเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้น

เวลาทำการ รายการที่ให้บริการในคลินิก

9. จรรยาวิชาชีพสาขาเวชกรรมไทย “ไม่ล่ออำนาจแก่อคติทั้ง4” ได้แก่ ยกเว้น

หิริโอตัมปะ (ความละอายต่อการทาบป)

10. ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๗ กล่าวถึง หมวด 4 การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ต้องไม่จูงใจหรือชักชวนให้ผู้ป่วยมารับบริการทางวิชาชีพเพื่อผลประโยชน์ ของตน

ประกาศ กฎกระทรวง ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์แผนไทย

สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับบัตรประจำตัวสมาชิกให้ยื่นคำขอต่อใคร และบัตรสมาชิกมีอายุกี่ปี

เลขาธิการ,บัตรสมาชิกมีอายุ 5 ปี

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการกำหนดโรคต้องห้ามให้เป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ข้อใดไม่ใช่โรคที่ต้องห้าม

โรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังต้องรับยาเป็นประจำ

ข้อใดคือความหมายของคำว่า “คำกล่าวหา”

ผู้ได้รับความเสียหายได้กล่าวหาต่อสภาการแพทย์แผนไทย

สิทธิในการกล่าวหาหรือกล่าวโทษสิ้นสุดลงในกรณีใด

พ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องและรู้ตัวผู้ประพฤติดัง

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง(ฉบับที่ 2)ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด

8 มิถุนายน 2558

การเก็บผลสอบผู้สอบผ่านชั้นตอนที่2สามารถเก็บผลสอบไว้ได้กี่ปี

3 ปีต่อเนื่องกัน นับแต่ปีที่สอบผ่าน

ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนเท่าใดจึงจะถือว่าสอบผ่านในด้านนั้น

คะแนนในชั้นตอนที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ใครคือผู้ลงนามรับประกาศ “ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (ฉบับที่ 2)”

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

ประเภทของ“ใบอนุญาต”ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตพ.ศ.๒๕๕๗ มีกี่ประเภท

2 ประเภท ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประกาศรับรองสิทธิผู้ป่วย พ.ศ. 2541

คำประกาศรับรองสิทธิ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือโดยทันทีเว้นแต่ว่าผู้ป่วยจะไม่ร้องขอความช่วยเหลือ

สภาวิชาชีพหน่วยงานที่มีส่วนได้ร่วมกันประกาศสิทธิของผู้ป่วย 2541 ข้อใดที่ไม่ใช่

สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

นางสาวเกศรินทร์ เป็นแพทย์แผนไทยที่ตรวจอาการของโรคด้วยความพินิจพิจารณา อย่างถี่ถ้วนถึงแม้ว่านางสาวเกศรินทร์จะมีประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยมาเป็นเวลานาน แสดงว่านางสาวเกศรินทร์ไม่ลู่อำนาจแก่ อคติในข้อใด

โมหาคติ

พรบ ยา 2510 และประกาศกระทรวง ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อใดไม่ใช่ “ยา” ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ

“คณะกรรมการยา” พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มีอำนาจอย่างไร

การอนุญาตผลิตยา นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรแทนรัฐมนตรี

คณะกรรมการยา” พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ประกอบด้วย “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” จำนวนไม่น้อยกว่าเท่าไร ในจำนวนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณอย่างน้อยกี่คน

จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนในจำนวนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณอย่างน้อย 2คน

ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ในกรณีที่ภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไม่อาจแสดงฉลากที่มีข้อความทั้งหมด ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงข้อความตามข้อใดได้บ้าง เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตแล้ว

วัน เดือน ปี ที่ผลิตยา

นาย ก ขยายยาสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาสามัญประจำบ้าน โดยไม่ได้ขออนุญาตตามความในพระราชบัญญัติ ยา พ.ศ.2510 และฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือไม่ ดังนี้ นาย ก สามารถขายได้หรือไม่เพราะเหตุใด

ขายได้ เพราะเป็นการขยายยาสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องขอ อนุญาต

ใบอนุญาต ผลิต ขาย นำเข้า เกี่ยวกับยาแผนโบราณ ใช้ได้จนถึงวัน สิ้นปีปฏิทิน (31 ธค.) ของปีที่เท่าไร

ปีที่ออกใบอนุญาต

นาย ก เป็นผู้ประกอบการร้านขายยา นาง ข เป็น ลูกจ้างของนาย ก นาง ข ได้แจ้งแก่นาย ก ว่ามียาจำนวนหนึ่งหมดอายุแล้ว วันหนึ่งนาง ข ขายยาที่หมดอายุ ซึ่ง เก็บไว้นานแล้ว ให้แก่ลูกค้ารายหนึ่ง เมื่อพนักงานเจ้า หน้าที่มา พบเข้า ในกรณีดังกล่าวตาม พรบ.ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ จะวินิจฉัยอย่างไร

นาย ก ผิด ฐานขายยาเสื่อมสภาพ

ผู้มีอำนาจระงับการโฆษณาขายยาได้แก่ผู้ใด

เลขาธิการอาหารและยา

ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณต้องปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากยา ถ้าฉลากขนาดเล็ก ไม่ยกเว้นข้อใด

วัน เดือน ปี ที่ผลิตยา

ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณต้องปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากยา ถ้าฉลากขนาดเล็ก ไม่ยกเว้นข้อใด

วัน เดือน ปี ที่ผลิตยา

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541 และประกาศกระทรวง ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ ผู้ใดคือกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานพยาบาล

ผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการสถานพยาบาล

ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ

ถ้าผู้ดำเนินการพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกิน 7 วัน ผู้รับอนุญาตอาจมอบหมายให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ มาตรา 25 ดำเนินการแทนได้ไม่เกินกี่วัน

90 วัน

ผู้ใดดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 24 วรรคหนึ่ง มีโทษประการใด

จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลยินยอมให้ผู้ประกอบโรคศิลปะเรียกเก็บ ค่ารักษาพยาบาล เกินอัตราที่แจ้งไว้จะได้รับโทษอย่างไร

ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ผู้รับอนุญาต ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องจัดทำป้าย ด้วยวัสดุถาวรสีขาว ตัวอักษรไทยสีน้ำเงินชื่อสถานพยาบาล ข้อใดถูกต้อง

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. ตัว อักษร สูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.

ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันข้อใดถูกต้อง

จัดให้มีรายงานหลักฐาน เกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพ

นาย ก. ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 วันที่นาย ก ได้รับอนุญาตวันสุดท้ายได้แก่ข้อใด

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้รับอนุญาตมิได้จัดให้มีผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ทาหน้าที่ควบคุมดูแลสถานพยาบาล ต้องระวางโทษอย่างไร

จำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรและประกาศกระทรวง ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ ผู้รับอนุญาต ผลิต นำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

จัดให้มีการผลิต นำเข้า ขาย ตลอดจนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ประกาศกำหนด

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ ของผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่ประธานกรรมการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนด

จัดให้มีการแยกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นหมวดหมู่

ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าจัดไว้

จัดให้มีผู้ปฏิบัติการ ตลอดเวลาทำการ

ถูกทุกข้อ

ข้อใดไม่ใช่ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติการประจำสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดย
คำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนด

การขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องใช้
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ตามข้อกำหนดของ กฎหมายใด

กฎกระทรวงกำหนด

กรณี ผู้ปฏิบัติการ ในสถานที่ ขยาย ผลิต หรือนำเข้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ผู้
อนุญาต ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ ภายในกี่วัน และผู้ปฏิบัติการที่ทาหน้าที่แทน ได้กำหนดเท่าไร

ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายใน ๓ วัน และแทนได้ ไม่เกิน ๙๐ วัน

พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 และประกาศกระทรวงข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สมุนไพรที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นสมุนไพรควบคุม หมายถึงอะไร

สมุนไพรควบคุม

คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตาม พ.ร.บ.นี้ มีจำนวนเท่าไร และมีใครเป็น ประธานคณะกรรมการ

๒๑ คน มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

ใครเป็นนายทะเบียนกลาง ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้

อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก

11. ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างเดียวกันหลายคนโดยไม่ได้ร่วมกันให้ บุคคลซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียน ถ้ายื่นคำขอจดทะเบียนในวันและเวลาเดียวกัน ให้ ทหาความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่นายทะเบียน กำหนด ให้คู่กรณีไป สู่ศาลมีกำหนดเวลาเท่าไร นับแต่สิ้นวันที่นายทะเบียนกำหนด

๙๐ วัน

12. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีอำนาจสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงหรือนำ พยานหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา บุคคลใดฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 และประกาศกระทรวง ข้อบังคับหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

13. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๘

รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิปัตรในวิชาชีพ

14. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๘

ควบคุมความประพฤติ จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ

15. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ข้อใดคือคุณสมบัติของคณะกรรมการ

เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

16. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “เภสัชกรรมไทย”

การปรุงยาและการจ่ายยาตามใบสั่งยา

อื่นๆ...

17. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การรักษาการป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ซึ่งสืบทอดกันมาในชุมชนท้องถิ่นทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย เป็นความหมายของ “กรรมวิธีการแพทย์แผนไทย” ข้อใดถูกต้อง

การแพทย์พื้นบ้านไทย

18. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 “ใบอนุญาต” หมายความว่า

ใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของสภาการแพทย์แผนไทย

19. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 เลขธิการสภาการแพทย์แผนไทยไม่มีอำนาจหน้าที่ใด

มีอำนาจหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ แนะนำ และเผยแพร่กิจการของสภาฯ

20. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 บุคคลใดมีสิทธิ์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

21. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ในระยะแรกที่ยังไม่มีคณะกรรมการ กำหนดให้การเลือกตั้งคณะกรรมการ ให้กระทำไปแล้วเสร็จภายในกี่วัน

180 วัน

22. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิได้มีการเลือกคณะกรรมการ ให้ใครดำรงตำแหน่งนายกสภาการแพทย์แผนไทย และมีหน้าที่ทำอะไร

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทาหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย

23. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษพร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องทั้งกล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษให้ทราบภายในระยะเวลาเท่าใด

ไม่น้อยกว่า 15 วัน หลังวันเริ่มทำการสอบสวน

24. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 การประชุมคณะกรรมการหากมีการเสนอ“การออกข้อบังคับ”เมื่อคณะกรรมการมีการลงมติเรียบร้อยแล้วต้องเสนอต่อใคร ? และหากมิได้ยับยั้งมติภายในกี่วัน ให้ถือว่าเห็นชอบมติ

เสนอต่อสภานายกพิเศษ , ภายใน 30 วัน

25. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติดิฉิของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมีสิทธิกล่าวหาผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น โดยทำคำกล่าวหาเป็นหนังสือให้ยื่นต่อใคร

สภาการแพทย์แผนไทย

26. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณมีกี่คน ประกอบด้วยใครบ้าง
ประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน

27. วัตถุประสงค์ของสภาการแพทย์แผนไทย ข้อใดไม่ถูกต้อง

ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการ
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

28. ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยสมาชิก ให้คณะกรรมการเลือก
กรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ข้อใดถูกต้อง

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนหนึ่ง

29. นาย ก เป็นกรรมการสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยการเลือกตั้งจากสมาชิกที่มีใบอนุญาตจะพ้นจาก
ตำแหน่ง ข้อใดไม่ถูกต้อง

รัฐมนตรีให้ออก

ในคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย คณะอนุกรรมการในข้อใดไม่จำเป็นต้องมี

อนุกรรมการจัดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

คุณสมบัติของสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ข้อใดไม่ถูกต้อง

มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยไม่รักษารายาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

กรรมการมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยแจ้งเรื่องต่อสภาการแพทย์แผนไทย

สิทธิกล่าวหา หรือกล่าวโทษกรณีผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยไม่รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสิ้นสุดลง
ข้อใดถูกต้อง

เกิน ๓ ปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิด

เมื่อสภาการแพทย์แผนไทยได้รับเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษกรณีผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยไม่
รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ให้ดำเนินการข้อใดถูกต้อง

สภาการแพทย์แผนไทยพิจารณาว่าคดีมีมูลความผิดหรือไม่

คณะกรรมการจรรยาบรรณสภาการแพทย์แผนไทยมีอำนาจหน้าที่อย่างไร

สืบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประพฤติผิดข้อจำกัดและเงื่อนไขและไม่รักษา
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

มีอำนาจหน้าที่สอบสวน สรุปผล การสอบสวนและเสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดกรณีผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประพฤติผิดข้อจำกัดและเงื่อนไขและไม่รักษา
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นหน้าที่ของผู้ใด

คณะกรรมการสอบสวน

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสอบสวน มีสถานอย่างไร

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มีอำนาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือ ส่งเอกสาร หรือวัตถุเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงาน เป็นอำนาจของ
บุคคลในข้อใด

คณะกรรมการสอบสวน

30. ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษพร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษทราบต้องดำเนินการอย่างไร

ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มทำการสอบสวน

31. ให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษมีสิทธิทำคำชี้แจงหรือนาพยานหลักฐานใด ๆ มายื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายใน กี่วัน

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานอนุกรรมการสอบสวน

32. การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยสิ้นสุดลงข้อใดไม่ถูกต้อง

ถูกตรวจสอบว่าได้รับปริญญาสาขากการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยไม่รับรอง

33. ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยซึ่งออกโดยคณะกรรมการให้มีผลบังคับใช้ได้เมื่อใด

หลังจากสภานายกพิเศษแห่งสภาการแพทย์แผนไทยเห็นชอบแล้ว

34. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยต้องประกอบวิชาชีพอย่างไร

ภายใต้บังคับแห่งข้อจำกัดและเงื่อนไข

35. สิทธิกล่าวหา หรือกล่าวโทษกรณีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยไม่รักษจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสิ้นสุดลง ข้อใดไม่ถูกต้อง

ไม่เกิน ๓ ปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายรู้เรื่องการประพฤติผิด

36. มีอำนาจหน้าที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษกรณีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เป็นหน้าที่ของคุณอนุกรรมการชุดใด

อนุกรรมการจรรยาบรรณ

37. มีอำนาจหน้าที่ **สอบสวน** สรุปลผล การสอบสวนและเสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อ คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด ในเรื่องที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษกรณีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน ไทยประพฤติดิจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดใด

อนุกรรมการสอบสวน

38. ให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษ ที่ประพฤติดัดข้อจำกัดและเงื่อนไขและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์ แผนไทยทำคำชี้แจงหรือพยานหลักฐานให้ยื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากประธานอนุกรรมการสอบสวน

๑๕ วัน

39. ให้มีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษพร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ถูก กล่าวหาหรือกล่าวโทษเป็นหน้าที่ของประธานอนุกรรมการชุดใด

อนุกรรมการสอบสวน

40. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและของคณะอนุกรรมการสอบสวนตาม พระราชบัญญัตินี้มีอำนาจหน้าที่อย่างไร

ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ

41. กรณีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประพฤติดิจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หลังจากได้รับ สรุปลผลการสอบสวนแล้วคณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างไรโดยหนึ่งข้อใดไม่ถูกต้อง

ภาคทัณฑ์ตามกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร

42. มติของที่ประชุมในกรณีให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยข้อใดถูกต้อง

ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น

43. ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนเป็นมีสิทธิประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คณะกรรมการอาจมีมติอย่างไร

เพิกถอนใบอนุญาต

44. ผู้ซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ต้องส่งคืนใบอนุญาตต่อเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย ภายในกี่วันนับแต่วันที่ทราบการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

๑๕ วัน

45. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ถูกพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ใด

อุทธรณ์ไม่ได้

46. ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งเรียกของคณะกรรมการสอบสวนให้มาถ้อยคำหรือ ส่งเอกสาร หรือวัตถุโดยไม่มีเหตุอันควร ต้องระวางโทษอย่างไร

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

47. หากต้องการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามระเบียบ พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ต้องชำระค่าทำเนียมเท่าไร

ต่ออายุใบอนุญาต ฉบับละ 2,000 บาท, หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ฉบับละ 500 บาท

48. นายจรัส อายุ 65 ปี กระทำการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทำการรักษา นาย ขาว และจ่ายยาสมุนไพร ในงาน โดยไม่มีใบอนุญาต นายจรัสมีโทษความผิด ไตบ้าง

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

49. ตำแหน่ง เลขานุการ เภรฎญิก ในคณะกรรมการสภาแพทยแผนไทย ตามบทเฉพาะกาลใครเป็นผู้แต่งตั้ง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

50. ในกรณี มีการประพฤตผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพหรือข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้กระทำก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่มีการดำเนินการตามกฎหมาย จะมีข้อปฏิบัติอย่างไร

ให้ดำเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

51. ข้อใดคือค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตาม ท้าย พ.ร.บ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

ฉบับละ ๕๐๐ บาท

52. ข้อใดคือ ค่าใบแทนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ตาม ท้าย พ.ร.บ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

ฉบับละ ๕๐๐ บาท

53. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือแผนไทยประยุกต์ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ